

สรุปผลการประชุม

คณะกรรมการดำเนินกิจกรรมหน่วยประจำชาติไทยในสหภาพสมาชิกรัฐสภาเอเชียและแปซิฟิก

ครั้งที่ ๑/๒๕๕๒

วันอังคารที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๒ เวลา ๑๔.๐๐ – ๑๕.๓๐ นาฬิกา

ณ ห้องประชุมคณะกรรมการ หมายเลข ๓๓๐๑ ชั้น ๓ อาคารรัฐสภา ๓

สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

คณะกรรมการดำเนินกิจกรรมหน่วยประจำชาติไทยในสหภาพสมาชิกรัฐสภาเอเชียและแปซิฟิก ได้ประชุมพิจารณาเรื่องต่าง ๆ และมีมติ ดังนี้

๑. รับทราบรายงานการดำเนินงานของหน่วยงานต่าง ๆ ตามข้อมติรับรองในการประชุม คณะมนตรีสหภาพสมาชิกรัฐสภาเอเชียและแปซิฟิก ครั้งที่ ๓๓ และการประชุมสมัชชาใหญ่ ครั้งที่ ๓๕ ณ เมืองนารา ประเทศญี่ปุ่นระหว่างวันที่ ๑๐ – ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๑

ผลการประชุม หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ส่งรายงานการดำเนินการที่เกี่ยวกับข้อมติของที่ประชุม สหภาพสมาชิกรัฐสภาเอเชียและแปซิฟิก ให้สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรทราบ ได้แก่ ๑) กระทรวง ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้กำหนดยุทธศาสตร์แห่งชาติว่าด้วยการจัดการการเปลี่ยนแปลง สภาพภูมิอากาศ พ.ศ. ๒๕๕๑ – ๒๕๕๕ จัดตั้งองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) เพื่อดำเนินงานในฐานะสำนักงานของผู้มีอำนาจตามพิธีสารเกียวโตสำหรับพิจารณาโครงการตามกลไกพัฒนา ที่สะอาด ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๐ จัดตั้งคณะกรรมการนโยบายการเปลี่ยนแปลง สภาพภูมิอากาศแห่งชาติขึ้นเพื่อทำหน้าที่กำหนดนโยบายและควบคุมการดำเนินงานภายในประเทศ ตลอดจน กำหนดกรอบความร่วมมือกับนานาชาติ กำหนดโครงการเตรียมการรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและ คุณภาพสิ่งแวดล้อมตามแผนบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๕๒ – ๒๕๕๔ ภายใต้นโยบายในกระทรวงฯ จำนวน ๓๐ โครงการ และ ๒) กระทรวงศึกษาธิการ จัดทำโครงการบรรเทาผลกระทบจากวิกฤตโลกร้อน (การจัดการสิ่งแวดล้อม : การอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างโรงเรียนต้นแบบ ในการจัดการสิ่งแวดล้อมด้านการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งสร้างเป็นแหล่งเรียนรู้ที่ยั่งยืน

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบ

๒. แต่งตั้งกรรมการบริหารหน่วยประจำชาติไทยในสหภาพสมาชิกรัฐสภาเอเชียและแปซิฟิก แทนตำแหน่งที่ว่าง

ผลการประชุม ประธานวุฒิสภาได้แจ้งมติวุฒิสภาเสนอชื่อ พลเอก เกษมศักดิ์ ปูลุสวัสดี เป็นกรรมการบริหารหน่วยประจำชาติไทยในสหภาพสมาชิกรัฐสภาเอเชียและแปซิฟิก แทนผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทิพวัลย์ สมุทรักษ์ ซึ่งพ้นจากตำแหน่งเมื่อวันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๕๑

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบและมีมติแต่งตั้ง พลเอก เกษมศักดิ์ ปูลุสสวัสดิ์ เป็นกรรมการบริหารหน่วยๆ ต่อไป ตามหมวด ๔ ข้อ ๕ ของข้อบังคับหน่วยประจำชาติไทยในสหภาพสมาชิก ภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก พ.ศ. ๒๕๔๘

๓. การประชุมคณะมนตรีสหภาพสมาชิกภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก ครั้งที่ ๗๔ และการประชุมสมัชชาใหญ่ ครั้งที่ ๔๐ ณ กรุงไทเป สาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) ในเดือนสิงหาคม ๒๕๕๒

ผลการประชุม คณะกรรมการดำเนินกิจกรรมหน่วยๆ ร่วมหารือขอบเขตและแนวทาง ในการเข้าร่วมประชุมสหภาพฯ ครั้งต่อไปที่ประเทศไต้หวัน เนื่องจากเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนและอาจกระทบ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศในอนาคตได้

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติให้เชิญผู้แทนคณะกรรมการต่างประเทศของสภาผู้แทนราษฎร และวุฒิสภาและกระทรวงการต่างประเทศเข้าร่วมหารือและวินิจฉัยประเด็นในการเข้าร่วมประชุมที่ไต้หวันและ แนวทางการปฏิบัติในครั้งต่อไป